

Lá Thư Mục Vụ



*Thế giới có triệu điều không hiểu
Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chẳng sao, khi đã nằm trong đất
Đọc ở sao trời sẽ hiểu thôi.*

Bài thơ « Không Hiểu » trên của Mai Thảo, một nhà văn nổi tiếng của Việt Nam, cuối đời ông mới xuất bản một tập thơ duy nhất « Ta Thấy Hình Ta Những Miếu Đèn ». Tôi chọn bài tứ tuyệt này trong tập thơ của ông để mở đầu cho lá thư mục vụ tuần này vì chúng ta đang ở tuần đầu tiên của Tháng Các Linh Hồn, tháng nhắc nhở chúng ta về đời sau, về lúc khi chúng ta ‘đã nằm trong đất’.

Chết – và đời sống sau khi chết – là một điều hệ trọng. Cái chết không loại trừ một ai ; nó rất bình đẳng : ai cũng phải chết. Tuy thế, ai trong chúng ta cũng sợ chết dù chết là chuyện đương nhiên của mọi thụ tạo. Chúng ta sợ chết là vì chúng ta « không hiểu » chết là gì và khi nào chúng ta sẽ chết.

Dean, một thiếu niên 16 tuổi bị suy thận kể lại : « Tôi đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt (*Intensive Care*) của bệnh viện nhi đồng Seattle. Thành linh tôi đứng bật dậy và di chuyển rất nhanh qua một khoảng tối. Tôi không thấy bức tường nào nhưng tôi nghĩ rằng tôi ở trong một loại đường hầm. Mặc dầu không có gió, tôi cảm thấy tôi di chuyển với tốc độ rất cao. Tôi không hiểu tôi bay đi đâu và tại sao tôi bay, nhưng tôi cảm thấy rằng có một điều gì rất quan trọng đang chờ đợi tôi ở cuối chuyến bay và tôi muốn đến nơi càng sớm càng tốt. Cuối cùng tôi cũng đến một nơi tràn đầy ánh sáng. Ở đó tôi để ý thấy có người đang ở bên cạnh tôi. Người ấy cao ráo với mái tóc dài vàng óng mặc chiếc áo trắng với chiếc thắt lưng ở giữa. Mặc dù người ấy không nói gì cả, nhưng tôi không cảm thấy sợ hãi, vì một cảm giác yêu thương và bình an toát ra từ người ấy. Nếu không phải là Đức Kitô, thì có lẽ là một trong những thiên sứ của Ngài. » Sau đó, Dean cảm thấy em trở về thân xác của mình và thức dậy. Kinh nghiệm ngắn ngủi nhưng đặc biệt này đã để lại trong tâm hồn Dean một dấu ấn khó phai. Em trở nên một người thanh niên ngoan đạo, và điều này có ảnh hưởng tích cực trên toàn thể gia đình em.

Đây là một trong những nổ được ghi lại bởi bác sĩ nhi khoa Melvin Morse trong cuốn sách tựa đề là *Đến Gần Ánh Sáng* (*Closer to the Light*). Trong cuốn sách này ông ghi lại những lời tường thuật của các em đã trải qua kinh nghiệm chết đi sống lại. Khởi đầu bằng kinh nghiệm của bé gái 9 tuổi tên Katherine. Kinh nghiệm của em làm ông kinh ngạc vì em kể lại rất chi tiết tất cả những gì em ghi nhận ở cả bệnh viện lẫn ở nhà, trong thời gian em chết lâm sàng (*clinical dead*). Ông đã kiểm chứng và xác nhận sự chính xác từng chi tiết một những ghi nhận của em trong thời gian em ‘ra khỏi thân xác’, như thể là chính mắt em nhìn thấy những sự kiện đó xảy ra trong lúc em chết.

Trong cuốn sách này, bác sĩ Morse nhấn mạnh rằng tất cả những em đã trải qua kinh nghiệm chết đi sống lại sau này đều trở nên những người nghiêm túc, đạo đức, và thánh thiện hơn những người bình thường.

Qua kinh nghiệm của các em và những người lớn trải qua kinh nghiệm chết đi sống lại, tiếng Anh gọi là ‘near death experience’, giúp chúng ta biết rằng ‘chết là khi linh hồn lià khỏi xác’. Hơn nữa, qua tất cả những lời tường thuật, những người này có chung một cảm nghiệm rằng linh hồn khi rời khỏi thân xác vẫn tiếp tục nhận ra chính nó giống như trước khi còn ở trong thân xác. Và khi gặp gỡ những linh hồn người thân hay bạn hữu đã qua đời, linh hồn những người này vẫn nhận ra họ như lúc họ còn sống trên dương gian. Điều này chứng tỏ rằng sau khi chết chúng ta vẫn nhận ra nhau với những đặc tính của mỗi người. Như thế linh hồn của chúng ta bất tử. Và tất cả những gì chúng ta là cho đến khi qua đời sẽ mãi mãi thuộc về chúng ta. Tốt cũng như xấu.

Tháng các linh hồn nhắc nhở chúng ta lời dạy của Chúa Giêsu về việc thưởng phạt ở đời này và đời sau, tùy thuộc vào tương quan của chúng ta với Ngài. **Sự sống đời đời** – sự sống trong tương quan với Thiên Chúa hằng sống – có thể cảm nghiệm được ở đời này, và sẽ cảm nghiệm thật trọn vẹn ở đời sau. **Sự chết** – sự xa lià Thiên Chúa – cũng giống như vậy, là một cảm nghiệm trong hiện tại và trong tương lai sau này. Nên khi còn sống nếu chúng ta sống trong tương quan mật thiết với Thiên Chúa, thì khi qua đời chúng ta cũng sẽ sống vĩnh cửu với Ngài. Cũng vậy nếu khi còn sống chúng ta xa lià Thiên Chúa, thì khi chết là chúng ta sẽ chết vĩnh viễn, sẽ xa lià Thiên Chúa đời đời.

Lm Nguyễn Mộng Huynh